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UMSÖGN 

Viðtakandi:     Skipulags- og samgönguráð 

Sendandi:        Skipulagsfulltrúi 

___________________________________________________________________________ 

Fyrirspurn Áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins vegna Sjómannaskólareits (US210077) 

Á fundi skipulags- og samgönguráðs dags. 7.apríl 2021 var lögð fram eftirfarandi fyrirspurn 
Áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins sem vísað var til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs. 

„Fram hefur komið í miðlum að leggja átti fram gögn á samráðsfundum varðandi 
breytingar á Sjómannaskólareitnum en eftir því sem næst er komist hefur það ekki verið 
gert þrátt fyrir að íbúar hafa sent bréf til borgaryfirvalda og margítrekað að fá þessi 
gögn. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um þessi gögn og hvenær eigi að 
opinbera þau? Ekki er seinna vænna að öll gögn komi upp á borð nú þegar búið er að 
taka fyrstu skóflustunguna. Í þessu máli hafa verið mikil átök og því afar mikilvægt að 
gegnsæi ríki í málinu á öllum stigum þess.“ 

Svar: 
Öll gögn sem lögð voru fyrir skipulags- og samgönguráð í undirbúningi og á skipulagstíma 
verkefnisins voru opinber og afhent hverjum þeim sem þess óskaði líkt og í öllum 
sambærilegum málum sem hlotið hafa umfjöllun í ráðinu.  Skipulag Sjómannaskólareits var 
samþykkt í B-deild Stjórnartíðinda 27. apríl 2020.  

Björn Axelsson, skipulagsfulltrúi 


